



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## โพธิวิชาลัย ใน มศว

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [tulacom@gmail.com](mailto:tulacom@gmail.com)

ท่ามกลางภาวะที่ปรากฏขึ้นในสังคมขณะนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนนั้น มันล้มเหลว

สอดคล้องกับการวิพากษ์ในทุกวงเสวนาทั้งรัฐและเอกชนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จนถึงขั้นสรุปโดยปราศจากข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงปฏิรูปรูปแบบ หรือ ปฏิรูปเทคนิคเท่านั้น โดยไม่เคยมีการปฏิรูปในระดับปรัชญา หรือระดับฐานคิดแต่อย่างใด

พิจารณาได้จากภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงอุดมศึกษา คิดเพียงสร้างและคัดคนเก่งๆ เท่านั้นเข้าไปเรียนให้มากที่สุด ละเลยการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ขาดสำนึกรักบ้านเกิด และผลสุดท้ายเรียนจบแล้วก็ทอดทิ้งชุมชนไปทำงานที่อื่น เอาความรู้ไปเบียดเบียนคนอื่น

ดังนั้น การเกิดขึ้นของวิทยาลัยโพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ท้าทายกระแสน์เขี้ยวกรากของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ รวมทั้งเป็นปรัชญาที่ส่งผลทำให้หลายภาคส่วนของสังคมไทยเกิดการหวนกลับมาศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

## พระเจ้าอยู่หัว อย่างจริงจังมากขึ้น

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วัฒนานคร จ.สระแก้ว แห่งแรกที่ติดกับกัมพูชา ได้เปิดรับนิสิตวิชาเอกภูมิ  
สังคมรุ่นแรก 46 คน ในปีการศึกษา 2552 ไปแล้ว และปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
แห่งที่ 2 ได้เกิดขึ้นที่แม่สอด จ.ตาก ติดกับพม่า บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 200 ไร่ ณ สวนป่าพะ  
วอ เปิดรับนิสิตรุ่นแรกไปแล้วเช่นกัน

ด้วยวิธีสอบตรง มีผู้สอบได้ 60 คน เป็นเยาวชนชาติพันธุ์ 54 คน เป็นหญิง 38 คน ชาย 16 คน  
อีก 6 คน เป็นเยาวชนไทย พื้นราบมาจาก 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด  
พบพระ จนถึงอุ้มผาง

เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเยาวชนที่สอบได้ร้อยละ 95 เป็นลูกหลานเกษตรกรที่มีฐานะยากจน  
ขนาดไม่มีค่าสมัครสอบเกินครึ่ง จึงทำให้ มศว มีมติยกเว้นค่าสมัครสอบให้เป็นกรณีพิเศษ และจะ  
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจนครบหมดทุกคน

**โพธิวิชชาลัย ของมศว จึงน่าจะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสายตาของเด็กยากจน เด็กขาดโอกาส  
เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่จะมีโอกาสเข้าถึงอุดมศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งได้เช่นกัน**